



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 27 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,179 คน มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 2,149 คน คัดกรองเชิงรุก 25 คน เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน 5 คน ผู้ป่วยสะสม 59,687 คน หายป่วยแล้ว 33,551 คน เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 163 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149,289,400 ราย เสียชีวิต 3,147,190 ราย รักษาหาย 126,842,989 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ตุรกี ประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ หลังโควิดระบาดเพิ่มอย่างรวดเร็ว **ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,929 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1 ล้านราย **มาเลเซีย** ห้ามผู้เดินทางจากอินเดียเข้าประเทศ สกัการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์ **สหรัฐฯ** ยอมแบ่งปันวัคซีนให้ประเทศอื่น 60 ล้านโดส **อิหร่าน** เริ่มทดลอง 'วัคซีนโควิด-19 ของคิวบา' ทางคลินิกระยะ 3 **อินเดีย** เผยใน 1 วันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2,812 คน เจ้าหน้าที่เร่งเผาศพตลอด 24 ชม. ขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ และ WHO ประกาศช่วยเหลืออินเดียเต็มที่ **ญี่ปุ่น** ส่งเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดในกรุงโตเกียว

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1. หน่วยงานแก้ปัญหาวิกฤติโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน แนวนหน้า innnews)

- พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ว่า สถานการณ์การระบาดโควิดระลอก 3 สร้างความเสียหายต่อประเทศ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจ การรับมือโควิดของรัฐบาล ผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ เสนอแนะรัฐบาล 5 มาตรการด้านเศรษฐกิจ และ 5 มาตรการสาธารณสุข ได้แก่ 1. ต้องเร่งแก้ไขปัญหาผู้ป่วยต้อค้างรอรักษา และต้องไม่มีเหตุการณ์ผู้ป่วยรอเตียง จนเสียชีวิต ต้องให้ความสำคัญปัญหาด้าน ICU และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยหนัก 2. ต้องบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการตรวจเชื้อ การเข้ารับการรักษาในรพ. ปัญหาเตียงเต็ม 3 .ต้องเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ตั้งเป้าหมาย 100 ล้านโดส ภายในปีนี้ เร่งฉีดให้ได้วันละ 400,000 โดสต่อวัน เพื่อให้ครอบคลุม 50-60% ของประชาชนภายในสิ้นปีนี้ 4. รัฐบาลต้องรับฟังและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง และร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตวัคซีนให้คนไทย 5. การล็อกดาวน์ (หากจำเป็นต้องดำเนินการ) ต้องทำโดยยึดหลักเฉพาะเจาะจง ไม่สร้างภาระกับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ แนวนหน้า)

- พรรคกล้าได้เปิดคลับ “Idea I do” ในคลับเฮาส์ เพื่อระดมสมองแก้ปัญหา มีผู้สนใจเข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ กว่าพันคน อาทิ จิต ธิมะ ผู้สื่อข่าวชื่อดังร่วมแสดงความคิดเห็น ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ แม้ประชาชนจะกลัวโควิด 19 แต่อาจจะไม่กลัวเท่าประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาลที่ดีพอ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นและหมดหวัง , นส.วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิชาการด้านนโยบายทางสังคม กังวลปัญหาด้านความเครียด ที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย เนื่องจากไร้ที่พึ่ง จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันที่จะส่งต่อพลังของคนไทย ส่วนนายชิวานนท์ นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการไทย บอกว่า รัฐเตรียมความพร้อมสำหรับคนกลุ่มคนพิการหรือไม่หากติดเชื้อ เพราะคนพิการจะต้องมีเตียงเฉพาะ และการดูแลที่แตกต่างไปจากคนปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน โพสต์ทูเดย์)

- พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ แนะนำรัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่น ควรยกระดับบริหารวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ระดมฉีดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เดือนละ 15 ล้านโดส เริ่ม มิ.ย. นี้ เรียกร้องให้รัฐบาล ปรับปรุง การทำงานแก้ไขวิกฤติโควิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้เปิดทางให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาวิกฤตินี้ให้รวดเร็วขึ้น เช่นกระจายการจัดซื้อวัคซีน และชุดตรวจหาเชื้อโควิดให้กับภาคเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ มติชน)

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมินผลกระทบครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดตัวไปอย่างน้อย 1 เดือน หากยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ จะเกิดความเสียหายลูกกลมต่อไปเดือนละ 1 แสนล้านบาทแน่นอน ดังนั้น ภาคเอกชน เห็นว่ามีความจำเป็นต้องล็อกดาวน์ เฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีการแพร่ระบาดสูงในบางพื้นที่ บางธุรกิจหรือบางอาชีพอย่างน้อย 15 วัน ซึ่งภาคเอกชนรับได้ และถ้าประเมินสถานการณ์แล้วหมดความสุ่มเสี่ยง ค่อยผ่อนคลายเป็นมาตรการป้องกันแทนล็อกดาวน์ หากไม่ล็อกดาวน์เลยจะยิ่งสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)

- กรุงเทพธุรกิจ" สำรวจความคิดเห็น 200 ซีอีโอ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายกลุ่ม ถึงข้อเสนอแนะ "ทางออก" วิกฤติโควิดในไทย ผลสำรวจ พบว่า ซีอีโอ กว่า 55% ระบุ รัฐบาลควร "ปรับคณะรัฐมนตรี" ดึงคนเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยบริหาร และแก้สถานการณ์โควิด -19 ที่เข้าขั้นวิกฤติ สูงสุด รองลงมา ซีอีโอ 30% เห็นว่า รัฐบาลควร "ลาออก" และ 21.3% อยากให้เป็นรัฐบาลชุดเดิม แต่ขอให้มีการปรับแก้ปัญหามาตรการแบบเชิงรุก ชัดเจน และวัดผลได้ ขณะซีอีโอ ราว 12.2% อยากให้รัฐบาลชุดนี้ยุบสภา กระทรวงที่ซีอีโอมีความเห็นว่า ควรปรับ ครม.ออกมากที่สุด 79.3% คือ กระทรวงสาธารณสุข รองลงมา 35.2% กระทรวงมหาดไทย และ 31.6% คือ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ด้านความพึงพอใจต่อ "นายอนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ซีอีโอ 40% (39.9%) ให้ 1 คะแนน รองลงมา 15.7 % ให้ 3 คะแนน 11.6% ให้ 2 คะแนน มีซีอีโอเพียง 1.5% เท่านั้นที่ให้คะแนนเต็ม 10

## 2.งบฯ ป้องกันโควิดรอบ3

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ รัฐบาลล้มเหลวใช้งบฯ รับมือโควิดรอบ3 ด้านสาธารณสุขเบิกจ่ายแค่ 0-5% จึงไม่แปลกใจว่าทำไมการรับมือกับการระบาดของโควิดรอบ 3 จึงล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สาเหตุอาจจะมาจากการบริหารงานผิดพลาด หรือตั้งอยู่บนความประมาท จึงทำให้เกิดความเสียหายตามมา จึงขอเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการใช้งบประมาณในแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดโดยเร็วที่สุด เพราะการระบาดของเชื้อโควิด-19 น่าจะยังคงอยู่กับเราอีกในระยะเวลา 1-2 ปี

### 3.หมอไม่ทนล่ารายชื่อ ให้ รมว.สธ.ลาออก

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวอิศรา nationtv. Newtv.)

- เข้าสู่ส่วนที่ 3 แคมเปญ "หมอไม่ทน" ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เพื่อเรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ลาออกจากตำแหน่ง ล่าสุดมีผู้ลงชื่อถึง 200.000 ราย แล้ว ขณะที่ความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ประชาชนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายอนุทิน ในด้านการจัดการปัญหาควบคุมรวมไปถึงเรื่องวัคซีน ว่าไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างที่ควร

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ สยามรัฐ)

-นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกระแสโจมตีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. ว่า สำหรับตน นายอนุทิน เป็นคนที่ทุ่มเททำงานอย่างที่สุด และบอกเสมอว่า ยอมรับแรงเสียดทานเอง เพื่อให้หมอ พยาบาล และจนท.สาธารณสุขได้ทำงานอย่างสบายใจ เมื่อครั้งเกิดการระบาดที่จ.สมุทรสาคร นายอนุทินขอลดชั้นตอน และไปหารือโดยตรงกับทูตจากประเทศจีน ผ่านความสัมพันธ์ที่ดี จนกระทั่งเกิดความสำเร็จได้วัคซีนของ Sinovac เข้ามาทันใช้พอดี อีกประเด็นคือ นายอนุทิน เสนอว่า ถ้ามีปัญหาในการจัดส่ง ก็พร้อมจะหาเครื่องบินไปทำภารกิจให้เสร็จ พร้อมใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนการดำเนินการทั้งหมด เช่นเดียวกับเรื่องหายาฟาวิพิราเวียร์ ที่นายอนุทิน ไม่ได้รอรับรายงาน แต่ได้หาโอกาสและความเป็นไปได้ในเรื่องการนำเข้ามา ไปจนถึงผลิตเอง ยิ่งกว่านั้น นายอนุทินยังช่วยติดต่อเพื่อนำเข้ามาด้วย เพราะเป็นคนใจร้อน คิดแล้วทำทันที

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)

-นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงแคมเปญเข้าชื่อเพื่อให้นายอนุทิน ลาออก ว่า สะท้อนความไม่พอใจของระบบการแก้ปัญหา รวมถึงการบริหารสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง ของ ศบค. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นผอ.ศบค. แต่สิ่งที่ประชาชนเลือกเป้าหมายง่ายที่สุด คือ นายอนุทิน ทั้งที่ไม่ใช่ผู้ดำเนินการสูงสุด และเป็นเพียงบุคคลที่รับนโยบายสั่งการมาจาก ศบค. มายังกระทรวงสาธารณสุข หากจะแปลความว่าแคมเปญดังกล่าวขับไล่ นายอนุทิน อาจไม่ยุติธรรมมากนัก

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ระบุว่า สำหรับข้อเรียกร้องดังกล่าว หากตนจะให้คนไหนช่วยสามารถ ทำได้เหมือนกัน หากตนไม่มีประโยชน์หรือไร้ค่า คงไม่สามารถขอความร่วมมือเอกชนให้ช่วยเหลือและสนับสนุน อุปกรณ์รพ.สนาม เช่น เตียงกระดาษได้ สิ่งที่มีผู้ลงชื่อให้ออก จะรับฟังไว้และปรับปรุงตัว แต่ไม่ถึงขั้นลาออก ที่บอกว่าหมอไม่ทน ไม่ทราบว่ามีหมอคนไหน แต่สำหรับหมอที่ทำงานร่วมกับ ผม ตั้งแต่ปลัด สธ. คณบดี คณะแพทย์ของมหาวิทาลัยต่างๆ รวมถึง ชรก.สธ. ยังทำงานร่วมกัน ส่งกำลังใจและปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้

## 4.ผู้ป่วยรอดเพียงรักษา

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อีจัน)

-เพจอีจันได้รับร้องเรียน จากผู้ป่วยโควิด ซึ่งรักษาตัวอยู่ในรพ.สนาม แต่เป็นห่วงพ่อและแม่ที่อยู่บ้าน เพราะแม่ติดเชื้อโควิด และอายุมาก ยังไม่ได้เตียงรักษา หน่วยงานไหนที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ขอให้ไปช่วยที่บ้านเลขที่ 34/2 ร้านฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ฉิมพลีซอย 9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170 กทม. โทร 080-909-5521 (คุณแม่)

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน)

-ชายวัย 45 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างรอตรวจเชื้อโควิด เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนื่องจากสัมผัสผู้ป่วย จึงทำการกักตัว แต่อาการทรุดหนัก เพื่อนโทรขอความช่วยเหลือสายด่วน 1330 แต่ถูกปฏิเสธ บอกให้ผู้ป่วยโทรเอง เนื่องจากต้องมีผลตรวจโควิด สุดท้ายเสียชีวิตคาคอนโดแห่งหนึ่งซอยเจริญสุนทวิวงศ์ 37

## 5.วัคซีนไฟเซอร์

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์)

-ชาวทวิตเตอร์ แฮร์ทวิต คลิปที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ นำมาแชร์ เป็นคลิปจากรายการ “เจาะลึกทั่วไทย” รายการวิเคราะห์ข่าวชื่อดัง มี นายदनัย เอกมหาสวัสดิ์ และ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรักษ์ ทำหน้าที่ดำเนินรายการ ภายในคลิป ระบุว่า บ.ไฟเซอร์เคยติดต่อประเทศไทยหลายครั้ง แต่ถูกรัฐบาลไทยปฏิเสธ หลังนายจาตุรนต์แชร์คลิปนี้ พร้อมข้อความว่า “pifzer ไฟเซอร์ เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย 13 ล้านโดสในราคาพิเศษ ไม่ต้องใช้เงินซื้อ มีวัคซีนให้ใช้ก่อน ค่อยจ่ายทีหลัง เสนอรัฐบาลไทยไป 4 รอบ แต่ถูกปฏิเสธ จนเขาไม่ติดต่อรัฐบาลไทยมาอีกเลย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวไทย thailandplus thebangkokinsight workpointtoday thestandard newtv.)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงข่าวลือทางโซเชียลเกี่ยวกับการ จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ ที่ระบุว่าเคยเสนอขายให้ไทย 13 ล้านโดสไม่ต้องใช้เงินซื้อ แต่มีวัคซีนให้ก่อน และเสนอขายถึง 4 รอบแล้วแต่ถูกปฏิเสธ ย้ำว่าไม่เป็นความจริง มีความพยายามเจรจากับทุกบริษัทบนเงื่อนไขของเวลาที่ต้องส่งให้ได้ในปี ไฟเซอร์ติดต่อเจรจา เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยปฏิเสธการเข้าพบ ผลการศึกษาเพิ่มเติมของไฟเซอร์ สามารถจัดเก็บและขนส่งสะดวกขึ้น สามารถฉีดได้ในเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้มจัดส่งได้ภายในต้นไตรมาสที่ 3 นำไปสู่การเดินทางเจรจาจองซื้อ เพื่อให้

ครอบครัวการฉีดในกลุ่มเยาวชน

### 6.อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด)

- นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตหญิงอายุ 23 ปี มีภูมิคุ้มกัน จ.อ่างทอง แต่อาศัยอยู่ จ.ปทุมธานี เสียชีวิตภายหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า ผลสอบสวนเบื้องต้นมีความเห็นสำคัญว่าอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบประสาท โดยเกิดขึ้นหลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 30 นาที ข้อมูลเบื้องต้นการเสียชีวิตไม่น่าเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวค แต่เป็นเหตุการณ์ร่วมโดยบังเอิญ ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอาจเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เพื่อความชัดเจนและมั่นใจ จึงขอให้ชันสูตรผู้เสียชีวิตอีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (sanook kapook thaiPBS)

-อสม.ระยอง วัย 63 ปี ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก แล้วเกิดอาการแขนขาอ่อนแรง เหนื่อยหอบ ผ่านมา 7 วัน ยังไม่สามารถทำงานได้เหมือนปกติ เสียใจอย่างมากที่ตัดสินใจฉีด ตอนนี้ทุกข์ทรมานมาก

ด้าน นพ.ประสิทธิ์ ทองสาดย ผอ.รพ.บ้านค่าย เปิดเผยว่า แพทย์ผู้รักษาให้ข้อมูลว่า ได้คุยกับบุตรของผู้ป่วยในวันที่มา รพ. บุตรแจ้งว่า ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนรับวัคซีน วันที่มา รพ. หลังจากที่มีอาการ แพทย์ตรวจอาการทางระบบประสาท พบว่าปกติ ตรวจเลือดผลปกติ น่าจะเข้าได้กับ ISRR ภาวะเครียดจากการรับวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด)

-นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวในช่วงแถลงข่าวประจำวันของสธ.ว่า ว่า ขณะนี้อสม.คนดังกล่าวอาการปกติแล้ว โดยรพ.ระยองจะติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (sanook)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา" หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย ออกรายการโทรทัศน์เสกกล่าวถึงกรณีวัคซีนซิโนแวค ตอนนี้ฉีดไปถึงขั้นมีคนเสียชีวิตแล้ว เชื่อว่าเป็นผลจากการฉีดวัคซีน จากการปนเปื้อนในหลอดบรรจุ แนะนำให้เปลี่ยนล็อตใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ชี้แจงกรณีที่โซเชียลมีเดีย เผยแพร่ กรณีมีพยาบาลฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตนั้น ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช นายแพทย์และศิลปิน เผย ว่า ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก กังวลไม่ต่างจากคนอื่น แต่มองว่าฉีดแล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่า อาการหลังฉีดวัคซีนมีเพียงอ่อนเพลียเล็กน้อย ส่วนผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแล้วเข้าไปครึ่งซีก มีอาการคล้ายๆ อัมพฤกษ์ เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติได้ แต่สาเหตุจะมาจากตัววัคซีนหรือไม่ คงต้องรออีกระยะหนึ่งเพื่อจะหาข้อเท็จจริง

### 7.ยกระดับมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ที่ประชุม ศปก.ศบค.จะเสนอ ศบค. ชุดใหญ่ ยกกระดับจากสีแดงเป็นสีแดงเข้ม ในจังหวัดที่สถานการณ์รุนแรง ส่วนพื้นที่ควบคุม สีส้ม ให้ยกเป็นสีแดง เช่น การให้ร้านอาหารช็อกกลับบ้านได้อย่างเดียว นั่งรับประทานในร้านไม่ได้ และขอให้คก.โรคติดต่อจังหวัดปรับมาตรการในระดับจังหวัด รูปแบบ ทาร์เก็ตล็อกดาวน์ ซึ่งเป็นการปิดกิจการกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยทางจังหวัดจะต้องพิจารณาข้อกำหนดต่างๆ ตามคำแนะนำของสธ. โดยคาดว่าจะมีการแบ่งสีจังหวัดตามการระบาด ดังนี้ สีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด ได้แก่ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่ และชลบุรี และ พื้นที่สีแดง 55 จังหวัด

### 8. ผู้ป่วยโควิด เสียชีวิตระยะเวลาล้นลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (kapook)

-เปิดใหม่ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 วันที่ 27 เมษายน พบทั้งหมดมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เผยมี 4 ราย ติดเชื้อและตายภายในวันเดียวกัน

### 9.เตือนวิกฤติรอบใหม่ เชื้อกลายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า ไทยรัฐ workpointtoday thebangkokinsight kapook)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า WHO ออกมาเตือนว่า จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงอุบัติการณ์พบสัญญาณการติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ อัตราการเสียชีวิตต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ทำให้ทั่วโลกขณะนี้เสียชีวิตสะสม 3 ล้านกว่าคน จะเห็นว่าการเสียชีวิตใน 1 ล้านคนแรกใช้เวลา 9 เดือน อีก 1 ล้านที่ 2 ใช้เวลา 4 เดือน แต่ใน 1 ล้าน ที่ 3 ใช้เวลาเพียง 3 เดือน โดยเสียชีวิตเร็วขึ้น และอายุน้อยลง ในไทยพบติดเชื้อเสียชีวิตน้อยลง ตั้งแต่ 20-39 ปี เชื่อว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีน และอยู่กับบ้าน ขณะเดียวกันคนหนุ่มสาวยังออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านและติดเชื้อ แต่ตอนนี้ไม่ได้ติดเชื้ออย่างเดียว แต่เสียชีวิตด้วย จุดผกผันสำคัญคือเดือน ก.ย. 63 เริ่มมีกลายพันธุ์ที่สามารถแพร่เร็ว โดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ข้อมูล WHO พบว่าภายใน 1 สัปดาห์ อัตราการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านกว่าราย เฉลี่ยวันละ 8 แสนราย หากโลกไม่ช่วยกัน มีโอกาสจะติดเชื้อวันละ 1 ล้านราย อัตราการเสียชีวิตสะสมก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม WHO เตือนว่า วัคซีนเป็นอาวุธที่ดีในการต่อสู้โควิด ประสิทธิภาพแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าวัคซีนตัวไหนก็ขอให้ฉีดให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของไวรัส โดยต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 25% ซึ่งหลาย ๆ ประเทศทยอยฉีด โดยทั่วโลกฉีดแล้วกว่า 1,009 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)**

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า การฉีดวัคซีนไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ต้องตามด้วยมาตรการ “สงบ” ด้วยการตรวจคัดกรองที่เข้าถึงทุกคน และแยกกันตัวออก จนสงบ ดังนั้น ถ้าไม่สามารถคัดกรอง คนที่ยังแพร่เชื้อต่อไปอีกอย่างเจียบๆ จะก่อให้เกิดการระบาดใหม่ เป็นระลอกแล้ว ระลอกเล่า จนกลายเป็นวัฏ และภูมิคุ้มกันเดิมจากคนที่เคยติดเชื้อไปแล้วหรือคนที่ได้รับวัคซีนจะทำอะไรไม่ได้เลย

**10. หน้ากากอนามัยราคาแพง****สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)**

-นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังรัฐมีมาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัย ทำให้ ราคาปรับขึ้นเป็นกล่องละ 100 บาท เห็นว่า ก่อนที่รัฐจะออกมาตรการบังคับ ต้องนำงบประมาณมาซื้ออุปกรณ์ในการปกป้องให้ชีวิตประชาชนก่อน การออกมาตรการเช่นนี้ เป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาส ในการปรับราคาสินค้าที่จำเป็นได้ เหมือนรัฐเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในการสร้างกำไรมหาศาล

**11. ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล****สื่อที่นำเสนอ : facebook**

-เพจ drama addict แชร้ ประกาศของ รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปิดให้บริการแผนกฉุกเฉิน งดรับคนไข้ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่-1 พ.ค.64 ผู้ป่วยติดโควิดและปิดบังข้อมูล มารักษาที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ทำให้ต้องกักตัว จนท.รพ.หลายราย

-เพจ เรื่องเล่าเข้านี้ โพสต์ว่า สวรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊ก แฉพฤติกรรมของญาติสาวที่ติดเชื้อโควิด แต่ปกปิดไม่บอกให้ใครรู้ แฉยังไปมาหาสู่บ้านญาติอาสาทำอาหารให้กิน และยังจามใส่อาหาร ใส่เด็กด้วย โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยมาทราบความจริง ตอนรพพยาบาลมารับตัวไปรักษา ทำคนในบ้านเสี่ยงติดเชื้อรวม 11 คน ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand)**

- เกาะข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 3 ราย มีแนวโน้มจะติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยรายแรกให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ปกปิดสถานที่ ทำให้เกิดความเสียหายกับสถานที่ต่างๆ จนท. ต้องเสียเวลาสอบสวนโรคใหม่ทั้งหมด

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)**

-สสจ.นครศรีธรรมราช สั่งปิด รพ.อำเภอพิปูน และกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ 17 คน หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปกปิดไหม้ไลน์

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ)**

-นายเชาว์ มีขวด อธิบดีรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ว่า สธ.ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลการเดินทาง อาจเข้าข่ายเป็นความผิด กฎหมายดังกล่าวให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและทำได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบุคคลภายนอกเช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.อสมส. หรือพลเมืองดี ที่รู้ข้อมูลของผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งถ้าหากนำไปเผยแพร่ก็อาจมีความผิด ควรออกกฎหมายยกเว้นข้อกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยไว้ชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รุนแรง โดยให้บุคคลภายนอกสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือไหม้ไลน์ของผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้ชุมชนหรือสาธารณสุขทราบ เพื่อป้องกันภัยพิบัติส่วนรวมได้ทันท่วงที

**12.ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี****สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า)**

- ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) เป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกันแก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกาศตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)**

-นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า เป็นการดึงอำนาจกลับมาชั่วคราวเท่านั้น ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้เป็นการยึดอำนาจ หากสถานการณ์โควิดหมดก็จะคืนอำนาจให้เหมือนเดิม

**13. วัคซีนเสาะหาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด****สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)**

-นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ได้สั่งการไปยัง พศ.ให้ประสานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งขอความร่วมมือวัดทั่วประเทศอย่าปฏิเสธการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังมีกระแสข่าวอย่างมากว่าวัดปฏิเสธ

**14. การติดเชื้อในสถานที่ทำงาน****สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ ข่าวสด บ้านเมือง สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ)**

-สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 พบพนักงานติดโควิด 3 ราย สั่งคนใกล้ชิดกักตัว 14 วัน พร้อมแบ่งทีม Work From Home และลุยฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคาร ทำอากาศยานหัวหิน พบ จนท.ตรวจอาวุธ ติดโควิด เพิ่มอีก 1 ราย สั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อ ๕.กรุงเทพฯ พบพนักงานติดเชื้อโควิด 10 ราย ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานใหญ่-สาขาอื่น ๆ เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

### 15.รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ คมชัดลึก สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ nantiontv. thaiPBS thebangkokinsight 77kaoded)

-**เชียงใหม่ พบผู้ป่วยเพิ่ม 57 ราย** ยกระดับมาตรการสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 19 ประเภท ตั้งแต่ 27 เม.ย.-10 พ.ค.64 **ระยอง ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย** ประกาศให้ผู้เข้าพัก 2 รีสอร์ทบนเกาะเสม็ด เร่งตรวจโควิด **นครศรีธรรมราช เพิ่ม 16 ราย สระบุรี** พบรายใหม่ 7 ราย และเสียชีวิต 1 ราย พบประวัติสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน 3 คน **นครราชสีมา ติดโควิดเพิ่ม 42 ราย** ผู้ว่าฯสั่งล็อกดาวน์ อ.ปากช่อง และ อ.บัวใหญ่ หลังพบคลัสเตอร์ใหม่ระบาด **สงขลา** พบผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เร่งปิดจุดเสี่ยงเพิ่ม 20 จุด ปรับลดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ-ร้านอาหาร **ชัยภูมิ** พบเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย คลัสเตอร์งานบวช อ.หนองบัวแดง ยังพบต่อเนื่อง และรอผลตรวจยืนยันอีกหลายราย **ขอนแก่น 8 ราย อำนาจเจริญ 2 ราย ยะลา** ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย อำเภอเมืองยะลาผู้ป่วยมากที่สุด **ตรัง** พบเพิ่มอีก 6 ราย **ปทุมธานี 56 ราย สุราษฎร์ฯ 40 ราย** คลัสเตอร์งานบวชเจอติดเชื้อเพิ่ม **นนทบุรี** พบผู้ป่วยจำนวน 90 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและผู้สัมผัสใกล้ชิด **สมุทรปราการ** พบผู้ติดเชื้อจำนวน 93 ราย

### มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.( เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สปริงนิวส์ innnews thaiPBS สำนักข่าวไทย จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก workpointtoday thebangkokinsight)

-นายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุม ครม.ว่า ได้สั่งเร่งติดต่อรัฐบาล-บริษัทผู้ผลิตเพื่อให้ได้วัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่มตามเป้า 100 ล้านโดส ฉีดให้คนไทย 50 ล้านคนในปี 2564 พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยตกค้าง 1,400 คน ย้ำวันนี้ไม่ใช่เวลาการเมือง ขอทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก พร้อมให้กำลังใจ รมว.สช.-รมช.สช.-ท่านปลัดกระทรวง ถือว่าเป็นด่านหน้าเป็นหลักของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ก็ขอความร่วมมือกับกลุ่มแพทย์ต่างๆ ต้องเข้าใจว่าเรากำลังบริหารงานกันอย่างยากลำบาก เราอยากจะส่งเสริมกัน เคาะพนัก ยืนยันไม่ได้มุ่งหมายให้ใครได้ประโยชน์ รัฐบาลไม่ได้ทำงานเอาคะแนนเสียง แต่ทำงานให้ทุกคน

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-เพจประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ข้อความ เรื่องการยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด โดยมีเป้าหมายดังนี้ 1. ผลักดันให้มีการจัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีทาง โดยมีเป้าหมาย 10-15 ล้านโดสต่อเดือน โดยรัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 2. มีโครงสร้างที่จัดกลุ่ม แบ่งงาน ผสมผสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน ให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง 3. จัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก โดยใช้สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์ประชุมฯ ศูนย์กีฬา โรงแรม รพ.เอกชน เพื่อลดภารกิจของโรงพยาบาลหลัก และสาธารณสุข 4. เป้าหมายการฉีดให้ได้ 300,000 โดสต่อวัน หรือมากกว่า และเป้าหมายฉีดให้ประชาชน 50 ล้านคนภายในสิ้นปีหรือเร็วกว่า

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า บ้านเมืองกรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย thestandard )

-กรม.เห็นชอบหลักเกณฑ์แก้ไขเพิ่มเติม การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินฯ พร้อมเพิ่มค่าพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วย และให้หมายรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการแพ้วัคซีน หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.( เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจinnthailand สำนักข่าวอิศรา innnews thebangkokinsight nantiontv workpointtoday

-กรม.อนุมัติ ครอบงวงเงินจำนวน 321,604,000 บาท ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส จากบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน 5 แสนโดส ประกอบด้วย เป็นค่าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 271.25 ล้านบาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนจำนวน 31.36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 321,604,000 บาท โดยดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ ข่าวสด ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น, thaipublica, thaipbs สยามรัฐ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- โฆษก ศบค. แถลงว่ามีผู้เสียชีวิตทั้ง 15 ราย แบ่งเป็นชาย 9 ราย หญิง 6 ราย , อาศัยอยู่ในกทม. 9 ราย, นครสวรรค์ 2 ราย ชัยภูมิ เพชรบุรี สมุทรปราการ และสระบุรี จังหวัดละ 1 ราย อายุอยู่ในช่วง 24-88 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไตเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ มะเร็ง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน และไปสถานที่เสี่ยง ระยะเวลาที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิต อยู่ระหว่าง 1-6 วัน จากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการทรุดลงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ แยกเป็นรายจังหวัด พบว่ากทม.มากที่สุด ส่วนมาตรการชะลอให้ชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.64 ปัญหาการบริหารจัดการเตียง มีรายงานว่า วันที่ 25 เม.ย.64 สามารถนำผู้ป่วยเข้ารับรักษาในรพ.แล้ว 1,182 คน ข้อมูลวันที่ 26 เม.ย.64 มีผู้ป่วยรอเตียง 201 คน ทุกหน่วยงานกำลังเร่งประสานรับผู้ป่วยมารพ.และจัดหาเตียงให้เพิ่มเติมที่ ส่วนวัคซีนมีการฉีดเพิ่มขึ้น 77,366 โดส ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 1,200,000 กว่าโดส

**สื่อที่นำเสนอ** : เว็บไซต์(ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย thailandplus acnews thaisov)

- ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรปราการ โดยรพ.สมุทรปราการและรพ.บางพลี ได้ดัดแปลงหอพักนศ.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 2 อาคาร เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สามารถขยายได้ถึง 800 เตียง และเตรียมหอประชุมเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 120 เตียง

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ newtv.

Workpointtoday thestandard สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์เตียงทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย.2564 แบ่งเป็น 13 เขตสุขภาพ ซึ่งเขตฯ 13 มีกทม.เพียงจังหวัดเดียว ทั่วประเทศมีทั้งหมด 44,560 เตียง ครองเตียงทั้งหมด 21,695 เตียง ว่าง 22,865 เตียง อัตราครองเตียงทั่วประเทศ 48.69 % ในจำนวนนี้เป็น รพ.สนาม 9,983 เตียง ยิงว่าง 8,317 เตียง และหอสหพิเทล 7,642 เตียง ยิงว่าง 3,708 เตียง เฉพาะพื้นที่กทม. และปริมณฑล มีทั้งหมด 19,589 เตียง ครองเตียง 12,500 เตียง ยิงว่าง 7,089 เตียง อัตราครองเตียง 63.8% หากพิจารณาเฉพาะไอซียูพบว่า เริ่มแน่น โดยไอซียูห้องความดันลบ เตียงทั้งหมด 271 เตียง ครองเตียง 204 เตียง ว่าง 67 เตียง อัตราครองเตียง 75.3% ส่วนห้องไอซียูรวม 90 เตียง อัตราครองเตียง 100% หากแยกเฉพาะกรุงเทพฯ มีเตียงรวม 12,679 เตียง ครองเตียง 7,959 เตียง ว่าง 4,720 เตียง ขณะนี้ในกทม. แบ่งเป็น 7 โซนตามพื้นที่ คือ โซนที่ 1 รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.ราชวิถี เป็นหัวหน้าโซน โดยจะช่วยดู รพ.เล็ก 2.รพ.จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นโซนใต้ 3.โซนเหนือ เป็น รพ.ธรรมศาสตร์และ รพ.ภูมิพล 4.โซนตะวันออก เป็น รพ.รามธิบดี 5.โซน รพ.ศิริราช 6.โซน รพ.วชิรพยาบาล ทั้ง 6 โซนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลประชาชนได้ดีที่สุด และส่วนที่ 7 โซนของภาคเอกชนจะมีระบบดูแลในเครือกันเอง หากจำเป็นต้องข้ามโซนจะประสานมาศูนย์บริหารจัดการที่ รพ.ราชวิถี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์)

-กรมการแพทย์ และวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กเล็กแยกกันแยกใช้ของส่วนตัว-ไม่พาไปที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า คมชัดลึก Workpointtoday thestandard)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้นำส่งตัวอย่าง วัคซีนโควิด-19 แอสตราเซนเนกา ที่ดำเนินการทดลองผลิตเสมือนจริง เพื่อทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิต 5 รุ่นการผลิต มาให้ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า วัคซีนทั้ง 5 รุ่น ให้ผลผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) ได้รับอนุญาต ขึ้นทะเบียนไว้ทุกรายการทดสอบ (full tests) ทั้งการทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ ความแรง ความปลอดภัย และการตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์ ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองรุ่นการผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกา ที่ผลิต โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.เวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยที่เป็นเด็กเพิ่มมากขึ้นในการระบาดรอบนี้ ต้องจัดทำรพ.สนามหรือแยกการดูแลเด็กโดยเฉพาะหรือไม่ นั้น เรื่องนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเสนอแนวคิดอยู่บ้าง แต่สธ.ยังไม่ได้มีข้อยุติ และคิดว่าสถานการณ์ยังรับมือได้ ส่วนการรักษาผู้ป่วยเด็กนั้น เนื่องจากเด็กจะไม่ค่อยมีอาการ หรืออาการน้อย จะรักษาตามอาการ เช่น เป็นไข้ ก็ให้ยาลดไข้ ไอก็ให้ยาแก้ไอ ส่วนการให้ยาพาราเซตามอลจะให้ในผู้ที่ไข้เริ่มลงปอด เด็กส่วนใหญ่จะอาการไม่รุนแรงเหมือนผู้ใหญ่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ได้แนะนำให้ใช้ยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการทางเดินหายใจ เช่น ฟ้าทะลายโจร ชิง มะขามป้อม หรือพืชผักสวนครัวอย่าง มะนาว ชิงขมิ้นชัน ที่สามารถนำมาจัดเตรียมเป็นยาในรูปแบบง่าย ซึ่งควรจัดเตรียมไว้ในรูปของกล่องยาสมุนไพรประจำบ้าน ที่ต้องมีการเตรียมจัดหาไว้ เพราะหากเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ ก็จะได้ใช้ได้ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน กท.ธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา)

-สปสข. สนับสนุนการให้บริการของรพ.ต่างๆในการรับมือการระบาด เช่น ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีติดเชื้อโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจคัดกรอง การรักษาผู้ที่ติดเชื้อแล้ว การใช้จ่ายในการรับส่งผู้ป่วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เป็นต้น พร้อมเปิดสายด่วนจ่ายเงินเร็ว ให้โรงพยาบาลสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หวังช่วยลดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลเบิกเงิน ตั้งแต่ต้นทาง ไม่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขเสียเวลา โรงพยาบาลได้เงินไปหมุนเวียนเร็วขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอนายกฯ สนับสนุนองค์การเภสัชกรรมผลิต "ยาพาราเซตามอล" อย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันการขาดแคลนในช่วง "โควิด-19" และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ยาดังกล่าวไม่เคยมีค่าลิขสิทธิ์บัตรโครงสร้างหลักของยาที่ยื่นในประเทศไทย แต่มีสิทธิบัตรในต่างประเทศ และสิทธิบัตรหมดอายุไปตั้งแต่ปี 62 เป็นเหตุผลที่ทำให้จีนสามารถผลิตยาข้อสามัญได้ ในปัจจุบัน กรมควบคุมโรคสั่งซื้อยาพาราเซตามอลเม็ดละ 125 บาท ผู้ป่วยโควิดหนึ่งรายต้องใช้ 40 -70 เม็ด ขึ้นอยู่กับสภาพความรุนแรงของอาการ แต่ยาพาราเซตามอลที่องค์การเภสัชกรรมจะผลิตนี้จะมีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ tnnthailand kapook)

-จ.นนทบุรี ออกประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติม 19 ประเภท และห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เกิน 10 คน พร้อมกับขอความร่วมมืองดเดินทาง เวลา 21.00 น. - 04.00 น.

-สสจ.นนทบุรี แจงสถานการณ์โควิด-19 ระบุ มี 80 ราย อาการรุนแรง การระบาดมีการถ่ายทอดเป็นรุ่นที่ 3 - 4 แล้ว ตอนนี้ทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อไม่แตกต่างกัน หากปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ภายใน 1 - 2 สัปดาห์ สถานการณ์จะดีขึ้น ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด 19 ตนเองได้ที่ <https://agnosteam96.wixsite.com/nonselcheck> ถ้ามีความเสี่ยงสูงจะมีเจ้าหน้าที่ จาก สสจ.นนทบุรี ติดต่อประสานงานไป ภายใน 24 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,)

- ผู้ว่าฯกทม. ร่วมกับ สปคม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุก โดยรถพระราชทานตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการสวอป ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยและใกล้เคียง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่บริเวณวัดสะพาน เขตคลองเตย ได้รับการรายงานว่ามีประชาชนในชุมชนติดเชื้อ 30 ราย ซึ่งตกค้างยังไม่ได้เข้ารับการรักษาใน รพ. สนาม ได้สั่งการให้สำนักงานเขตคลองเตยจัดหารถ เพื่อนำผู้ติดเชื้อส่ง รพ.สนาม ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (รพ.เอราวัณ 2)

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ กท.ธุรกิจ แนวหน้า) สำนักข่าวไทย thailandplus )

- นายกมลมาศสพ.ไทย เสนอให้รัฐบาลเพิ่มเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ซึ่งเป็นไหม้ไทม์ไลน์การเปิดประเทศแบบไม่มีการกักตัว ทั้งนี้ จะทำได้ต่อเมื่อมีการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ในสัดส่วนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินมีความต้องการวัคซีนรวมทั้งหมด 353,498 โดส ซึ่งจะต้องเร่งให้เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ จำนวน 176,749 โดส และเริ่มฉีดเข็มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. เป็นต้นไป เพื่อให้ทันต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เบื้องต้นตั้งเป้าหมายว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 1 แสนราย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1,200 ล้านบาท

- กระทรวงศึกษาธิการ มีมติจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.64

- กพพ. เร่งขยายโรงงานผลิตชุดตรวจโควิด กระจายส่งมอบรพ.สนาม ติดต่อประสาน กพพ. โดยตรงผ่านทางอีเมล arthit.u@egat.co.th

- พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่คลองเตย จับมือภาคีเครือข่ายเตรียมตั้ง รพ.สนาม วัดสะพาน รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์คลองเตย

- รอง ผบ.ตร. แจงไม่ใส่หน้ากากอนามัยนอกเคสสถาน ตำรวจมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ พร้อมใช้ดุลยพินิจ ลดค่าปรับได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท หากไม่ยินยอมส่งฟ้องศาลปรับแทน

- เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีผู้ต้องขังติดเชื้อ 144 คน เจ้าหน้าที่ 2 นาย ต้องใช้แดน 6 เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสั่งปิดกิจการอีก 19 ประเภทเพื่อความปลอดภัย

- สำนักโฆษก ออกมาตรการเร่งให้สื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติงานภายในทำเนียบฯ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. - 7 พ.ค. จะกลับเข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบฯ ได้อีกครั้งใน 10 พ.ค. ส่วนเรื่องข่าวปฏิบัติการของนายฯ รองนายฯ และรัฐมนตรี สำนักโฆษกฯ จะทำหน้าที่แทนสื่อมวลชน จะถ่ายทอดสดผ่านเพจไทยคู่ฟ้า รวมถึงการส่งเอกสารข่าวในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนทำเนียบฯ เช่นเดียวกัน ทางเลขาธิการกองทัพบกได้ประสานขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดเข้ามาทำข่าว และงดใช้ห้องสื่อมวลชน ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

### ศาลยกฟ้องคำสั่งย้ายนพ.ชาญชัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ( สยามรัฐ )

- ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โปสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ไม่เห็นด้วยกับ คำพิพากษาศาลอาญาฯ ยกฟ้อง ปลัดสธ.และพวกรวม 7 ราย สั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล รพ.ขอนแก่น โดยรพ.รัฐส่วนใหญ่มักเรียกรับค่าคอมมิชชั่นยาและอุปกรณ์การแพทย์จากผู้ขาย แม้กฎหมายจะห้ามและกระทรวงสาธารณสุขก็ออกกฎหมายห้ามโดยมีรายละเอียดไว้ชัดเจน ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ก็ถือเป็นความผิด พฤติกรรมทำนองนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ผู้เกี่ยวข้องพึงระวัง แต่ที่ผ่านมายังคงทำกันอยู่ แม้ผู้บริหารหลายท่านมีเจตนาบริสุทธิ์ เอาเงินคอมมิชชั่นเข้ากองทุนเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อวิธีการได้มาผิดกฎหมายก็มีความผิด หยุตคอร์รัปชันต้องเริ่มที่ตัวเรา

### สาวส.เปิดขายเมล็ดกัญชง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ประชาชาติธุรกิจ

- นายวิรัตน์ ปราบทุกซ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สาวส. กล่าวในการเสวนาขึ้นตอน และเงื่อนไขวิธีจำหน่ายกัญชง (hemp) พ.ศ. 2564 ว่า นำเมล็ดพันธุ์กัญชงมาจำหน่ายให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจยื่นขอซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 300 ราย จะจำหน่ายล็อตแรก 5,600 กก. คัดเลือกตามความเหมาะสมใน 2 พันธุ์ แบ่งเป็น 1.เมล็ดพันธุ์ ครอบ 3,000 กก. 2.เมล็ดบริโภค 2,600 กก. โดยมีการพิจารณาและกำหนดปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายให้แก่ผู้ขอซื้อแต่ละราย ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ วางกลไกโดยคณะกรรมการกำหนดแนวทางการควบคุมจำหน่าย ถึงทั้งป.ส., อย., กฤษฎีกาและ อภ. ร่วมกำกับดูแล คัดคัดกรองหลักเกณฑ์คุณสมบัติอีกรอบก่อนประกาศผล 30 พ.ค.นี้ ดังนั้น จะมี 2 ส่วนเฉพาะคนที่นำไปปลูกเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารที่สามารถพรีออเดอร์ไว้ได้ แต่ตอนนี้ต้องรอ อย. ประกาศก่อนจึงจะสามารถนำเมล็ด ที่พรีออเดอร์ไว้ไปปลูกได้ ส่วนพันธุ์เพื่อปลูกขยายพันธุ์ต่ออย่างไม่มีนโยบายต้องขอสงวนตรงนี้ ส่วนเพื่อประโยชน์อื่น ๆ แบ่งตามความเหมาะสมและไควตาราคา